

การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ
ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2552 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล



สิ่งแรกที่ยากจะพูดคือ รัฐบาลนี้เข้ามาบนความคาดหวังของประชาชนที่สูงมากว่าจะเข้ามาแก้ ปัญหาต่างๆ โดยปัญหาพื้นฐานที่สำคัญขณะนี้ คือวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้อง ทำให้สำเร็จภายใน 1 ปี เพราะหน้าที่เราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด ปีแรกเราจึงต้องการคลี่คลายปัญหานี้ให้ได้ แต่ นโยบายเร่งด่วนจะต้องไปกระทบต่อการทำงานระยะยาวของประเทศ

สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ จะหนักกว่าเมื่อปี 2540 ที่เริ่มจากคนไม่เชื่อมั่นสถาบันการเงิน วิกฤตลุกลามจากในประเทศไประดับโลก การแก้ปัญหาขณะนั้นจึงต้องรักษาวินัยและกอบกู้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาล แต่วิกฤตครั้งนี้สวนทาง เพราะเริ่มจากข้างนอก และกระทบต่อเศรษฐกิจจริง ไม่ใช่แค่ด้าน การเงิน หลายเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นตัวเลขว่า มีผลกระทบต่อชีวิตจริงอย่างไร ยกตัวอย่างดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมที่ลดลงจากร้อยละ 11.4 เหลือร้อยละ 6.6 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพียงร้อยละ 1.2 การ บริโภคหดตัวลดลงเหลือร้อยละ 1.6 การจัดเก็บรายได้หายไปประมาณร้อยละ 10 จากที่เคยประมาณการไว้ เดือนล่าสุด การส่งออกหดตัวถึงร้อยละ 17.7 และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงถึงร้อยละ 22.4 อันนี้เป็นการบ่ง บอกชัดเจนถึงสภาพวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเผชิญอยู่

แนวทางแก้ปัญหาขณะนี้ สิ่งสำคัญคือการรักษากำลังซื้อของประเทศให้คนทั่วไป ยังมีเงินใน กระเป๋า ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน ระดับรายได้ของ ประชาชนทั่วไป นำไปสู่ความจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการใช้ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรัฐวิสาหกิจ และต้องใช้ธนาคารของรัฐในการเสริม สภาพคล่องซึ่งต้องทำแข่งขันกับเวลา

ดังนั้น แผนการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องทำให้เสร็จก่อนให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันที่ 13 มกราคม 2552 เพื่อนำไปสู่การจัดงบกลางปีและงบประมาณประจำปี 2553 โดยแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งนี้จะ ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่ม ทั้ง 1) เกษตรกร ทั้งการแทรกแซงราคาพืชผล และการทำระบบ “ประกันภัย” เพื่อลด ความเสี่ยงให้กับเกษตรกร 2) ผู้ใช้แรงงาน รัฐบาลจะต้องเข้าไปสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการเลิกจ้างที่มีแนวโน้มว่าจะมีสูงขึ้นในปีนี้ และเข้าไปดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในสายตาของนักลงทุน และต่างประเทศ และหากมีการเลิกจ้างเกิดขึ้น ในแผนฟื้นฟูก็มีการเตรียมการรองรับฝึก อาชีพให้ เพื่อให้แรงงานเหล่านั้นกลับไปตั้งต้นในบ้านเกิด 3) ภาคธุรกิจเอกชน จะใช้มาตรการจูงใจด้านภาษี สิ้นเชื่อ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมถึงการร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ และ อปท. เพื่อตอบสนองการทำงาน ของทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดรื้อฟื้นคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชน (กรอ.) เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ รัฐบาลจะดูแลกลุ่มอื่นๆ เรื่องรายได้ ทั้งกลุ่มเด็กและผู้ปกครอง เราจะทำให้การ เรียนฟรีเกิดขึ้นจริง โดยจะทำให้เสร็จก่อนเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนผู้สูงอายุ นอกจากการมอบเบี้ยผู้สูงอายุให้ทุก คนที่มาลงทะเบียนแล้ว เราจะส่งเสริมสวัสดิการอย่างเป็นระบบ โดยตั้งกองทุนออมทรัพย์ที่รัฐบาลให้การ สนับสนุนจน 20 ปีข้างหน้า คนไทยอาจรู้สึกว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการก็มีบำนาญได้ ส่วนการลดค่าใช้จ่าย อื่นๆ อาทิ ค่าน้ำค่าไฟ รถเมล์รถไฟฟ้า โดยหลักการคงทำต่อ แต่อาจปรับเปลี่ยนในรายละเอียด มีเพียงมาตรการ



เดียวคือ กรณีราคาน้ำมันที่อาจยกเลิกจัดเก็บเพื่อนำเงินส่วนนี้มาเป็นฐานรายได้สำคัญของรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันขณะนี้เปลี่ยนไปแล้ว

ด้านการแก้ความขัดแย้งทางการเมือง เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา แต่ต้องเร่งแก้ไขไม่เช่นนั้นจะย้อนกลับไปสู่สภาพเดิมที่ประเทศเผชิญมาตลอดหนึ่งปีที่แล้ว โดย 1) ต้องจำกัดความขัดแย้งให้เป็นเรื่องระหว่างนักการเมืองเท่านั้น ในฐานะนักการเมืองอาชีพ ผมเชื่อว่าไม่มีทางทำให้คนเห็นตรงกันหมด แต่ถ้าเรามีวิธีการแสดงออกในวิถีประชาธิปไตย ส่วนรวมก็จะไม่เดือดร้อน ไม่ควรนำความขัดแย้งทางการเมืองไปยังสิ่งที่ไม่ควร โดยเฉพาะเรื่องสถาบันที่ควรเทิดทูนไว้เหนือทุกอย่าง และต้องทำให้กระบวนการยุติธรรมไม่มีการเมืองเข้าไปแทรกแซง การตัดสินจะได้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย นอกจากนี้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องยอมรับการทำหน้าที่แต่ละฝ่าย เรื่องใดเป็นผลประโยชน์ของชาติ ผมจะทำทุกทางให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับผมมาร่วมงานอย่างเช่น การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ซึ่งผมถือว่าเป็นงานของคนไทยทั้งประเทศ ถ้าประชุมสำเร็จ ประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่กับรัฐบาลแต่ตกกับหน้าตาศักดิ์ศรีคนไทยทั้งประเทศ

เรื่องนี้ ผมอยากย้ำกับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนว่า ท่านต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ถ้าเรื่องใดท่านคิดว่าการสั่งการเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง ไม่ว่ารัฐมนตรีหรือคนใดก็ตามขอให้ร้องเรียนมาที่ผม เพราะผมอยากให้การทำงานของข้าราชการ เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใด 2) เรื่องคดีความต่างๆ ผมคิดว่าเราหนีไม่พ้นที่จะต้องมิกลไกพิเศษเพื่อให้เกิดความยอมรับในความเป็นกลางและเป็นธรรม ผมจะขอเวลาหนึ่งสัปดาห์สรุปว่ากลไกเหล่านี้ควรจะเป็นอย่างไร สิ่งที่จะขอจากทุกส่วนราชการคือ ไม่ว่าจะกลไกนี้จะออกมาในรูปแบบใดขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือเพื่อให้งานเหล่านี้เดินไปได้ เพราะที่สุด ถ้าไม่สามารถลดความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาอื่น ๆ ก็จะไม่แก้ไขไม่ได้

อีกปัญหาสำคัญที่เราหนักใจที่สุด คือเรื่องของเด็กและเยาวชน ที่มีคนบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่สนใจปัญหายาเสพติด ขอบอกว่าไม่จริง เพราะรัฐบาลนี้มีนโยบายด้านยาเสพติด แต่เราอยู่กับความเป็นจริง เพราะการแก้ปัญหายาเสพติด การฆ่าคน 2000 คนแล้วบอกว่าปัญหาหมดไปไม่จริง เพราะพิษจมน้ำมาแล้วทั่วโลก นอกจากการฆ่าไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่ได้แปลว่าปัญหาจะหมดไป เพราะหัวใจของการแก้ปัญหาต้องไปแก้ที่ต้นเหตุด้วยการปรับสภาพแวดล้อมของสังคม เช่น ทำอย่างไรให้ครอบครัวอบอุ่น ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กมากกว่าพื้นที่ชู้ญ ในอดีตมีการวัดผลการทำงานของผู้ว่าซีไอโอด้วยมิติเศรษฐกิจ แต่ต่อไปผมอยากให้อาเมิตทางสังคมมาจับ แทนที่จะมองว่าจังหวัดไหนรายได้เติบโตมากที่สุด ลองมาดูว่าจังหวัดใดมีเยาวชนไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมน้อยที่สุด มียาเสพติดน้อยที่สุด เพื่อให้เห็นว่าการแก้ปัญหาสังคมไม่ได้มุ่งด้านเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้น ซึ่งที่สุดแล้วการทำงานในช่วงนี้ ต้องเห็นดินเหนียวและอาจต้องแสวงหาความร่วมมือเป็นพิเศษทั้งข้ามหน่วยงาน กรม หรือกระทรวง เพราะหลายปัญหาต้องแก้อย่างเป็นเอกภาพ และต้องประสานทั้งเอกชนและภาคประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เราทำ เพราะยุคนี้เป็นยุคสื่อสาร หากทำให้คนเข้าใจงานของเราไม่ได้ก็จะไม่สำเร็จ

เราอยู่ในช่วงทำทายมาก ความล้มเหลวของรัฐบาลใดเกิดขึ้นได้ แต่ต้องไม่ทำให้คนมองว่าการเมืองล้มเหลว ระบบรัฐล้มเหลว หรือทุกรัฐบาลต้องล้มเหลว เพราะเราจะไม่มีทางทำอะไรได้เลย ความล้มเหลวของระบบจะต้องไม่เกิด ถ้าทุกคนทำงานโดยนึกถึงการรักษาระบบเป็นสำคัญ นึกถึงภารกิจ ทำงานเพื่อ



ประชาชนเป็นหลัก ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทุ่มเท ทำงานเต็มความสามารถ ผมไม่หวังความสำเร็จทุกเรื่อง
เรื่องใดทำสำเร็จก็ถือว่าทำงานได้ตามเป้าหมาย เรื่องใดล้มเหลวก็ต้องตรงไปตรงมาว่าล้มเหลวเพราะอะไร ถ้าเรา
ทำเต็มที่แล้วล้มเหลว ผมเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจและให้อภัย แต่อย่าให้ล้มเหลวเพราะไม่ทำงาน ไม่ทุ่มเท ถ้า
ทุกคนทำงานตามแนวทางของรัฐบาล ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถนำพาบ้านเมืองผ่านพ้นช่วงที่มีวิกฤตและปัญหา
รุมเร้า แต่เราทำได้มากกว่านั้น ได้เริ่มต้นประเทศกันใหม่ วางรากฐานที่ดีสำหรับลูกหลานของเราในอนาคต

สุดท้ายนี้ รัฐบาลนี้มีความรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชน แต่การทำงานไม่มีทางสำเร็จได้
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและทุ่มเทจากข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผมขอย้ำอีกครั้ง
ว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤต ขอให้ทุกท่านทุ่มเทเป็นพิเศษ สิ่งที่จะทำต่อไปเป็นประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเท่านั้น

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

